






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 เมษายน 2566




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. วัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (MCOT NEWS FM 100.5, ทวีช่อง 7, NBT) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ประจำปี เริ่มฉีดในปีนี้เป็นปีแรก ฉีดปีละ 1 เข็ม โดยแนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤดูฝน หรือตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ เพราะคาดว่าเชื้อจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน สามารถใช้วัคซีนชนิดใด หรือรุ่นใดก็ได้ที่ได้รับการรับรอง ไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไร พร้อมยืนยันมีวัคซีนเพียงพอ สำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดเกือบ 20 ล้านโดส และฉีดพร้อมกับวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง แต่หากไม่ได้ฉีดพร้อมกันจะฉีดเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน,แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน,แนวหน้า,ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus The Journalist Club, ช่อง 3,5,TNN) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมห่วงใยผู้สูงอายุ ด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ท่างไกลโควิด 19 ที่สถานดูแลผู้สูงอายุ เดอะ พาเร้นท์ส เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีการให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปและการฉีดวัคซีนโควิด 19 เขิงรุก ให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เดอะพาเร้นท์ส และชุมชนรอบข้าง เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าถึงข้อมูล และเห็นความสำคัญถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุเข้ารับบริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมากขึ้น ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต</p> <p>2. ผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยโพสต์) - นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการในการเว้นระยะห่าง ใส่แมส ล้างมือ เริ่มถูกละเลย และออกมาเล่นน้ำโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อถึงสัปดาห์ละ 3000 ราย เพิ่มขึ้นมาเป็น 10 เท่าของเดือนมีนาคม พร้อมแนะนำให้ประชาชนช่วยกันป้องกันที่สำคัญคือ เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และสวมแมสในพื้นที่แออัด และกลับมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด</p> <p>3. สถานการณ์ต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์) - รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจอย่างเป็นทางการลดสถานะของโรคโควิด 19 เทียบเท่ากับไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาลในวันที่ 8 พ.ค. นี้ เปิดทางให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้ในระดับปกติ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. กัญชาเสรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า) - สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับแพทย์และเครือข่ายกัญชาภาคประชาชน ระดมสมองเพื่อหากลไกการดูแลเด็กและเยาวชนในการใช้กัญชา โดยนายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เรียกร้องใน 3 ประเด็น คือ 1.ต้องเร่งทำความเข้าใจการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย 2.อยากฝากองค์กรด้านเด็กที่ติดตามเรื่องกัญชาอยู่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราว ก่อนที่จะสื่อสาร เพื่อให้มาตรการที่ออกมาสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีประสิทธิภาพ 3. การดูแลเยาวชนในระดับชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นหากผู้ใหญ่ปลูกกัญชาได้ในบ้านเด็กจะติดกัญชานั้น จากประสบการณ์ของตนไม่เป็นความจริง เพราะกัญชามีมานานตั้งแต่เป็นยาเสพติด แต่ไม่มีคนในครอบครัวติดกัญชาเลย การจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการจำกัดสิทธิการใช้ของประชาชน ที่จะสร้างเสียหายต่อประชาชนมากกว่า จึงขอให้หยุดกับความอคติ ที่จะนำไปสู่การกำหนดกติกาที่ไม่ได้ปกป้องเยาวชนอย่างแท้จริง</p> <p>- พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิถี นายกสมาคมศรีทธารรรมาภิบาล กล่าวว่า ภาคประชาชนที่ดูแลเด็กและเยาวชน ต้องให้ความรู้ และควรตระหนักในข้อบ่งชี้และข้อพึงระวังในการใช้กัญชา ถ้าเด็กใช้แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ต้องดูว่า เป็นเพราะกัญชาหรือเปล่า ไม่ใช่พอเกิดเหตุอะไรก็โทษกัญชาไปเสียหมด ส่วนที่บอกว่าอาจจะมีผลในทางจิตเภทอาจมีบ้างแต่ไม่มากที่มีอาการมาก ก็เพราะใช้กับสารเสพติดชนิดอื่น อาจทำให้ไอคิวลดลงได้ เนื่องจากสมองยังเติบโตไม่เต็มที่</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>คดีฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยสารไซยาไนด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thaiPBS, ศูนย์ข่าวแชนนัล, hfocus, ch7, news1live)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีผู้กังวลว่า ผู้กระทำผิดอาจป่วยจิตเวชจะได้รับโทษน้อยว่า ไม่จริง เพราะถ้าเกิดความผิดก็ต้องรับโทษตามขบวนการยุติธรรม เพียงแต่ศาลจะพิจารณาการลงโทษอย่างไร เมื่อถามถึงลักษณะการลงมือของแอมไซยาไนด์ เข้าข่ายฆาตกรรมต่อเนื่อง หรือไซโคพาท (Psychopath) หรือไม่ พญ.อัมพร กล่าวว่า น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และขออย่าว่า แพทย์ไม่สามารถมองใครแล้วบอกว่าเป็นโรคอะไรได้ เพราะผิดจรรยาบรรณ จะวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อมีการซักประวัติ ตรวจสุขภาพแล้ว และอย่าว่าจิตแพทย์จะไม่นำข้อมูลมาถ่ายทอดสู่สาธารณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นักจิตวิทยา อธิบายถึงเรื่องนี้ ว่า Serial killer ว่า เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องมากกว่า 2 ครั้ง โดยมีการเว้นช่วงในแต่ละครั้ง โดยผู้กระทำอาจแบ่งเป็น 2 สาเหตุ คือป่วย และไม่ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน หรือความต้องการทางเพศ การลงข่าวมีความสำคัญ เพราะฆาตกรรมต่อเนื่องมักจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก ดังนั้น การลงข่าวควรเน้นการให้ความรู้ถึงสาเหตุการป้องกันและการช่วยเหลือ มากกว่าเรื่องการกระทำของตัวบุคคล เพื่อป้องกันการทำซ้ำกรณีที่ยังไม่ถูกจับ และการเลียนแบบจากกลุ่มประธาบางอื่นๆ กรณีที่ถูกจับแล้ว</p>	-
<p>แต่งตั้งโยกย้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ราย ดังนี้ 1.นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.นพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 3.ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผอ.กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	-
<p>คัดกรองคนไทยกลับจากชูดาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ผู้จัดการ,สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ pptvhd36, thailandplus, thaigov, newtv., acnews, thaiPBS)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวถึงการดูแลช่วยเหลือคนไทยในสาธารณรัฐชูดาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ว่า รัฐบาลได้อนุมัติให้กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน Airbus A340-500 จำนวน 1 ลำ และเครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำ เพื่อสนับสนุนการอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบในชูดาน และมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ จำนวน 223 คน โดยก่อนขึ้นเครื่องกลับประเทศ ผู้อพยพทุกรายจะได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพจากชุดปฏิบัติการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ</p> <p>- สำหรับการดูแลสุขภาพผู้อพยพเมื่อกลับถึงไทย สธ. ได้จัดทีมกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค และทีมเยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองสุขภาพที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ซึ่งกลุ่มแรกที่เดินทางกลับมาถึง พบผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ 12 ราย พบเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจทั่วไป 8 ราย ซึ่งผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและพักผ่อนเพียงพอ สามารถหายป่วยได้เอง ส่วนการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต จำนวน 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา อายุ 24 - 26 ปี พบความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 9 ราย มีอาการนอนไม่หลับ หวนนึกถึงเหตุการณ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เนื่องจากหอพักอยู่ใกล้จุดปะทะ 8 ราย และหญิงไทย อายุ 45 ปี 1 ราย มีความเครียดสูง เนื่องจากเป็นห่วงสามีชาวชูดานที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย โดยเดินทางมากับบุตร 4 คน ซึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้ ได้วางแผนส่งต่อให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ติดตามดูแลต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์ และได้เตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้อพยพที่จะเดินทางมาถึงชุดต่อไป</p>	
<p>ปรับฉากทัศน์อนาคต สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, mgronline)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันทำข้อเสนอภาพอนาคตของ สธ. ในระยะ 3 ปี คือปี 2567-2569 ได้มีการทบทวนฉากทัศน์ภาพอนาคตของ สธ. ในระยะ 3 ปี เหตุสภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง คนอยู่เมืองมากขึ้น ผู้สูงอายุมาก เด็กเกิดน้อย รพ. ครอบคลุมทุกพื้นที่ คิระบบบริการรูปแบบใหม่ บริการไร้รอยต่อ ปชช. ได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นพ.สสจ. คิดแผนเป็นรายจังหวัด โดยยึดนโยบายว่าจังหวัดเดียวกัน รพ. ถือเป็น รพ. เดียวกัน ต่อมาคือทบทวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้นได้ แต่ รพ. ก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าตอบแทน ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการงบประมาณที่เหมาะสม.</p>	
<p>หารือความร่วมมือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus</p> <p>- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทย ประชุมหารือความร่วมมือสูงสุดกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน เช่น การจัดการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทคโนโลยีและนวัตกรรม การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งมาตรการโรคไม่ติดต่อ มาตรการในแรงงานต่างด้าว และการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนสัมผัสเชื้อ</p>	-
<p>โครงการฟันเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน mcot Chiang Mai News)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนาวิจิตรชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ 2 โครงการ คือ 1) โครงการฟันเทียมพระราชทาน และ 2) โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ต่อยอดโครงการฟันเทียมพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการใส่ฟันเทียมเพื่อกลับมาใช้ฟันในการบดเคี้ยวได้</p>	-
<p>ไทย-ภูฏาน เร่งพัฒนาโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ส่องกล้องโรคทางเดินอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 แทนฉบับเดิม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในราชอาณาจักรภูฏานมีความเข้มแข็งทัดเทียมนานาชาติในระดับประเทศ โดยศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รพ.ราชวิถี ได้เพิ่มบทบาทในการเป็น National Policy Advocacy พัฒนาด้านการดูแลรักษาเฉพาะทาง ร่วมพัฒนาโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ส่องกล้องโรคทางเดินอาหารในราชอาณาจักรภูฏาน ครอบคลุมการคัดกรองประชาชนทั่วประเทศ</p>	-
<p>ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานวิดีโอเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023" ในหัวข้อ "ไข้เลือดออกใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด" ซึ่งเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิภาค มาร่วมผลิตสื่อวิดีโอในรูปแบบใดก็ได้ (อนิเมชัน โฆษณา ภาพยนต์สั้น) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความอันตรายของโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ.เปิด 7 ศูนย์เปลี่ยนลิ้นหัวใจ “พัลโมนารี”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนในเด็กและวัยรุ่น (International Training Hub for PPVI)” 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2.ศูนย์โรคหัวใจในราชวิทยาลัยราชชนนี รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 3.ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี 4.สถาบันโรคทรวงอก 5.รพ.มหาราชนครราชสีมา 6.รพ.สุราษฎร์ธานี 7.รพ.หาดใหญ่ การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนมากขึ้น และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจในเด็กและวัยรุ่น ทั้งนี้ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจกว่า 4,000 ราย ในจำนวนนี้ต้องกลับมารับการผ่าตัดซ้ำกว่า 400 ราย ซึ่งปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจซ้ำบ่อยที่สุดคือลิ้นหัวใจพัลโมนารีเสื่อมสภาพ</p>	-
<p>ผู้ว่าฯอยุธยาสั่งระดมดับไฟป้อขยะ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สถานการณ์เพลิงไหม้ป้อขยะที่ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านมา 2 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตั้งศูนย์อำนวยการฯ สั่งระดมดับไฟป้อขยะ ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลประชาชนได้รับผลกระทบ ด้านกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันออกไปตรวจวัดอากาศบริเวณโดยรอบ 11 จุด ขณะนี้ยังไม่พบสารที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ แต่อาจทำให้ระคายเคืองอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนสวมแมสป้องกันตนเอง ระมัดระวัง รวมทั้งสังเกตอาการ และเพื่อความไม่ประมาทได้จัดรถไว้สแตนบายอีก 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ประมาณ 37 ราย ซึ่งได้ให้ทางสาธารณสุข และ อสม.เข้าไปดูแลแล้ว หากมีอาการให้เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาล</p>	-
<p>เร่งพิจารณาให้สัญชาติไทย พญ.ชินเจีย หม่อง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกถำรองสัญชาติ กระทั่งกรมมหาดไทย ขอให้กรมมหาดไทย เร่งพิจารณาให้สัญชาติไทย แก่แพทย์หญิงชินเจีย หม่อง หมออาสาชาวเมียนมา ที่รักษาชาวเมียนมาตามแนวชายแดน ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทย มาร่วมกว่า 30 ปี</p>	-
<p>อสม.-ปช.กว่า 2 พันคน ร่วมแข่งเดินแอโรบิก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- อสม. และประชาชนใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กว่า 2,000 คน ร่วมประกวดเดินแอโรบิก มหกรรมสุขภาพดีถ้วนหน้า คัดเลือกตัวแทน 8 ทีมเข้าชิงชนะเลิศระดับอำเภอ เงินรางวัล 100,000 บาท หวังกระตุ้นให้ ปชช. หันมาดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงลดพุง ลดโรคไข้เจ็บต่างๆ</p>	-
<p>ยกระดับดูแลรักษาป้องกันภาวะ "ติดนิโคติน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, thailandplus, lokwannee)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ลงนามร่วมกับสมาพันธ์ฯ สังคมไทยปลอดบุหรี่-เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เตรียมใช้กลไกรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ส่งเสริมกระบวนการคัดกรอง รักษา บำบัด ฟันฟู ติดตาม ป้องกันภาวะติดนิโคติน ช่วยผู้ป่วยได้รับการดีขึ้น กำหนดเป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นทั้งการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ</p>	-
<p>หนุ่มซดเหล้าขาว หลังกินทุเรียน ซ็อกหมดสติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, one31, nationtv.,Ch7, innnews, sanook)</p> <p>- นายสมศักดิ์ อายุ 48 ปี ชาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซ็อกหมดสติ แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก หลังกินเหล้าขาวกับทุเรียน 1 พู เพื่อนและลูกสาวช่วยกันปั๊มหัวใจและรีบโทรแจ้งรถกู้ชีพรับตัวนำส่ง รพ.กบินทร์บุรี ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว แพทย์ให้ยากลับมากิน ตื่นน้ำมากๆ และไม่ให้อีกเหล้ากับทุเรียนควบคู่กันอีก</p> <p>- กรมอนามัย ได้เคยเตือนว่าทุเรียนเป็นอาหารที่ไม่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระบวนการเผาผลาญเพื่อกำจัดของเสียเพิ่มมากขึ้นหากมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอาการหน้าแดง ชา วิงเวียน และอาเจียน หากนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ วิธีแก้ หลังกินเบียร์ - เหล้ากับทุเรียนไป ควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ (ประมาณ 6-8 แก้ว) และควรนอนพักผ่อน หากมีอาการผิดปกติแนะนำให้ไปพบแพทย์</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-